



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพจำนวน ๘๘ รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
และเสื่อมสภาพ

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง
1	วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 88 รายการ	10,000

เงื่อนไขการเสนอราคา

1.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมูลราคาโดยวิธียื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 มกราคม 2566
กำหนดรับซอง เวลา 09.30 – 10.00 น. และเปิดซองตัดสินเวลา 10.45 น. วันเดียวกัน ณ ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และต่อหน้าผู้ประมูลราคาที่มีอยู่

2.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีขอรับเอกสารการขายทอดตลาดและต้องใช้ใบเสนอ
ราคาฉบับที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ และประทับตรา
(ถ้ามี)ของผู้เสนอนาคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการชด
ลบหรือแก้ไข หากมีการชดลบตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้า
มี)กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง หากไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการการขายฯ จะไม่พิจารณา ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน จะถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ ใบเสนอราคาจะต้องใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้บนรอยปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า ใบเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด
จำนวน 88 รายการ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคา

3.คณะกรรมการขายฯ จะไม่รับซองเสนอราคารายใดอีก และซองเสนอราคาที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการขายฯแล้วจะกลับคืนเพื่อแก้ไขไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

4.ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยราคารวมทุกรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้าย
ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคาเป็นเงินบาท โดยราคาทุกรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน จะถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึง

5.ผู้เสนอราคาที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินตามจำนวนทั้งหมด
พร้อมทั้งนำวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 88 รายการ ที่ประมูลได้ออกจากมหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทำการ

นับถัดจากวันชำระเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่นำวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 88 รายการ ออกไปจากมหาวิทยาลัยภายใน 3 วัน คณะกรรมการขายฯ จะยึดเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า โดยนำเข้าเป็น รายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิ์คัดค้านประการใดทั้งสิ้น

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายวัสดุและ ครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ ดังกล่าวแก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ หรืออาจยกเลิกการขายก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญและถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

7.การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ประมูลได้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดังกล่าวไปจากสถานที่ ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นชำระค่าธรรมเนียมต่างๆให้เสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงินเสร็จ ลื่นส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ยังไม่ได้ขนย้ายไปในระหว่างที่รอการชำระเงินให้ครบตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

อนึ่ง การเข้าเสนอราคาในครั้งนี้ ผู้เสนอราคาทุกคนจะต้องแนบเอกสารบัตรประชาชน บัตร ประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกอย่างใดอย่างหนึ่ง และทะเบียน บ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และในกรณีที่ผู้เสนอราคาประสงค์จะเข้าเสนอราคาในนามบุคคลอื่น ในแนบเอกสารใบมอบอำนาจด้วย

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเสนอราคาขายทอดตลาดครั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.rajabhatwro.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7 ต่อ 161 09-2265843-3

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ททรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์